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www.sirikitdam.egat.com                       แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพนัธเขื่อนสิริกิติ ์

Phasom News Weekly  

ขาวผาซอม 

มหกรรมชุมชนแหงการเรียนรู การทํางานรวมกับชุมชน 

เข่ือนสิริกิต์ิ  เปนเจาภาพจัดงาน “มหกรรมชุมชนแหงการเรียนรู” เพื่อใหคณะทํางานแผนสื่อสารสาธารณะ
สายงานผลิตไฟฟา 16 พื้นท่ี  แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และเพิ่มพูนความรู ความเขาใจตอชุมชน และเพื่อนํา
ความรูไปสรางสรรค และพัฒนาชุมชนในแตละพื้นท่ี ใหกลายเปนชุมชนแหงการเรียนรู ตอไป  

เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 นายกิตติ ตันเจริญ ผูอํานวยการเข่ือนศรีนครินทร นายพงศศักดิ์ ผลพฤกษ 
ผูอํานวยการเข่ือนรัชชประภา พรอมดวย นายณัฐจพนธ ภูมิเวียงศรี ผูอํานวยการเข่ือนสิริกิต์ิ รวมกันเปนประธานใน
พิธีเปดงานมหกรรมชุมชนแหงการเรียนรู  โดยมีนางสายลดา สิทธิวงศ ผูชวยผูอํานวยการเข่ือนสิริกิต์ิ-บริหาร ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมชุมชนรอบโรงไฟฟา สายงาน รวฟ. 
กลาวรายงาน ณ บริเวณสถานท่ีจัดงาน รานอาหารระเบียงนานเข่ือนสิริกิต์ิ  

ทั้งน้ีมีคณะทํางานแผนสื่อสารสาธารณะสายงานผลิตไฟฟา 16 พื้นที่ ประกอบดวย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ โรงไฟฟา
และเหมืองแมเมาะ เขื่อนสิรินธร-ปากมูล เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนจุฬาภรณ โรงฟานํ้าพอง โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา เขื่อนศรี
นครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟาบางปะกง  โรงไฟฟาพระนครใต  โรงไฟฟาวังนอย เขื่อนรัชชประภา  โรงไฟฟาจะนะ และ
โรงไฟฟากระบี่ รวมดวยตัวแทนจากชุมชนตางๆ ผูแทนเขื่อนและโรงไฟฟาทุกพื้นที่ อาจารยและทีมงานมูลนิธิกองทุนไทย  
เขารวมกิจกรรม กวา 200 คน 

การจัดงานในคร้ังน้ี จัดข้ึนระหวางวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 ประกอบไปดวย กิจกรรมการเสวนาเวทีชาวบาน “เร่ือง
เลา เราใจ” ประสบการณการทํางานรวมกัน ชุมชน - กฟผ. โดยตัวแทนชุมชนที่เขารวมกิจกรรมจากแตละเขื่อน/โรงไฟฟา การ
นําเสนอการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางานชุมชนแบบมีสวนรวม จาก 16 พื้นที่  การสรุป สังเคราะหบทเรียน 
ประสบการณการทํางานชุมชนแบบมีสวนรวม ขอเสนอแนะ เพื่อดําเนินกิจกรรมดานสังคมส่ิงแวดลอมชุมชนรอบโรงไฟฟา ป 
2553 โดยวิทยากร มูลนิธิกองทุนไทย และนอกจากนี้ยังมีสวนของการออกรานนิทรรศการแสดงผลงานและตัวอยางของ
ความสําเร็จของแตละพื้นที่ และกิจกรรม “คํ่าคืนแหงการรวมใจ เปนหน่ึงเดียว 52”  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรยายเร่ือง “การจดทะเบียนเอกสารและการควบคุม ระบบบริหารงานคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม”

เม่ือวันทื่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุม 1 อาคารที่ทําการเขื่อนสิริกิติ์ นายณัฐจพนธ ภูมิเวียงศรี ผูอํานวยการ
เขื่อนสิริกิติ์ นางสายลดา สิทธิวงศ ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร พรอมดวยผูบริหาร ผูปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์  ที่มี
สวนเกี่ยวของที่ใชงานในระบบ ERP เขา รวมชมการถายทอดสดพิธีนําระบบงานใหม (EGAT-ERP) เขาใชงานอยางเปน
ทางการ ผานระบบ IPTV Network ทั้งน้ีนายสมบัติ  ศานติจารี ผูวาการ กฟผ. เปนประธานกดปุมเขาใชงานระบบ EGAT-
ERP เปนปฐมฤกษ ดวยการออกใบแจงหน้ีแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) คิดเปนมูลคากวา 23,690 ลานบาท รวมถึงการ
ใหกําลังใจผูรวมสาธิตการใชงานระบบในสวนภูมิภาค 3 แหง ผานระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  

 

Go Live ระบบ EGAT-ERP 

เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ศูนยการเรียนรูดานคอมพิวเตอร อาคาร OTOP 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์ จัดบรรยายเรื่อง “การจดทะเบียนเอกสารและการควบคุม ระบบบริหารงานคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม” ใหกับผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับระบบ โดยมีคณะผูตรวจ
ประเมิน สาย ชฟน.นําโดย นายกําแหง น่ิมนวล หัวหนากองเดินเครื่องเขื่อนศรีนครินทร และคณะ เปนวิทยากร
บรรยายใหความรู ทั้งน้ีเพ่ือที่จะไดรับทราบแนวทางในการจดทะเบียนเอกสารอยางถูกตองตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สืบสานประเพณีไทย  
ลอยกระทง…ที่เขือ่นสิริกิติ์ 

 
เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 เขื่อนสิริกิติ์ จัดงาน “ลอยกระทง ลงนาวา คืนจันทรา เยือนโพยม” 

ณ บริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเปนการสืบสานและเผยแพรประเพณีลอยกระทง การจัดงานในปน้ี ดึงบรรยากาศยอน
ยุค โดยจัดกิจกรรมรําวงยอนยุค ชวยเพิ่มสีสันของงาน นอกจากน้ีมีบริการอาหารไทยตามซุม การน่ังเรือไปลอย
กระทง และปลอยโคมลอย บนเกาะในอางเก็บนํ้าเขื่อนสิริกิติ์ การแสดงดนตรี และการเลนเกมส    

สําหรับพิธีเปดงาน นายณัฐจพนธ ภูมิเวียงศรี ผูอํานวยการเข่ือนสิริกิติ์ จุดพลุทําพิธีเปด นางสายลดา 
สิทธิวงศ ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร กลาวรายงานการจัดงานฯ หลังจากน้ันนักทองเท่ียวไดรวมกันรอง
เพลงลอยกระทง และในเวลา 20.00 น. ลงเรือไปลอยกระทงในอางเก็บนํ้าเขื่อนสิริกิติ์ บางสวนไดรวมลอยกระทง
บริเวณสันเขื่อน ท้ังน้ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียว เขารวมงาน ประมาณ 200 คน  

นอกจากน้ีนายณัฐจพนธ ภูมิเวียงศรี ผูอํานวยเขื่อนสิริกิติ์ ไดรับเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงานลอยกระทง 
ณ วัดปากปาด ต.แสนตอ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ โอกาสน้ีเขื่อนสิริกิติ์ไดใหการสนับสนุนการจัดงานลอยกระทง  
วัดปากปาด โดยนางสายลดา สิทธิวงศ ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน จํานวน 
5,000 บาท ใหกับนายจันแดง อินยา ผูใหญบาน หมูท่ี 1 บานปากปาด ต.แสนตอ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ เมื่อวันท่ี 
2 พฤศจิกายน ท่ีผานมา 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความยินด ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน 
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟาเขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 นายณัฐจพนธ ภูมิเวียงศรี ผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาเข่ือนสิริกิติ์ รวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ครั้งที่ 10/2552 ณ หองประชุมที่ทําการเทศบาลตําบลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ โดยมีนายสุมิตร 
เกิดกลํ่า นายอําเภอทาปลา เปนประธาน  

ในการประชุมครั้งนี้ มีการกลาวถึง การเขารวมการสัมมนาแนวทางและกระบวนการมีสวนรวมในการ
รางระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟา จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกับกิจการพลังงาน และการขออนุมัติ
โครงการตาง ๆ ของแตละตําบลเพื่อใชงบประมาณใหทันการปดงบของป 2552

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 นายณัฐจพนธ 
ภูมิ เวียงศรี ผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์ พรอมดวย  
นางสายลดา สิทธิวงศ ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-
บริหาร มอบดอกไมแสดงความยินดีกับนายศุภชัย 
เหลืองแสงทอง ในโอกาสรับตําแหนงรองผูวาราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเที่ยวละไมไทยแลนดเวิลด พาไปเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ 

  

เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 นางสายลดา สิทธิวงศ ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร 
พรอมดวยนายสุธน ขุนทอง ผูจัดการกลุมงานนันทนาการ เขื่อนสิริกิติ์ นายศักดา พันธุเจริญ 
หัวหนาโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนเขื่อนสิริกิติ์ และนายเกียรติศักดิ์ เทพโส ช.7  
หปส-ฟ. ใหการตอนรับและใหขอมูลเขื่อนสิรกิติ์ แกม.ล.สราลี กิติยากร และทีมงาน บริษัท ฮันนี่ 
แอนด เฟรนด เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด ผูผลิตรายการ  “เที่ยวละไมไทยแลนดเวิลด” ซ่ึงเปน
รายการสงเสริมการทองเที่ยว  การอนุรักษธรรมชาติ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
เปนประจําทุกวันอาทิตย เวลา 06.25-06.50 น. ในโอกาสถายทําสถานที่ทองเที่ยวของเขื่อนสิริกิติ์  
อาทิ อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ แพเรือนริมนาน แมน้ําสองสี สะพานเฉลิมพระเกียรติ บรมราชินีนาถ  
วังมัจฉา โครงการชีววิถีฯ เขื่อนดินชองเขาขาด ซ่ึงมีกําหนดออกอากาศในวันอาทิตยที่  20 
ธันวาคม 2552 เวลา 06.25-06.50 น. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย     แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เข่ือนสิริกิติ์  40 หมู 10 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 53190   โทรศัพท 04-745-3030-2 
ท่ีปรึกษา      ผูอํานวยการเข่ือนสิริกิติ์ ,ผูชวยผูอํานวยการเข่ือนสิริกิติ์-บริหาร ,ผูชวยผูอํานวยการเข่ือนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ และวิศวกรระดับ 11 
บรรณาธิการ    หัวหนาแผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ    กองบรรณาธิการ    แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธเข่ือนสิริกิติ์ 

 

ประชุมคณะกรรมการ คปอส-ขส.

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุม1 อาคาร
ที่ทําการเข่ือนสิ ริกิติ์  นายธนรัชต ภุมมะกสิกร ผูชวย
ผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ เปนประธานประชุม
รวมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเขื่อนสิริกิติ์  (คปอส-ขส.)  

โดยมีวาระการประชุม  ดั ง น้ี  ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่เสนอแนะจากการประชุมที่ผานมา รายงาน
ผลการดําเนินงานของกรรมการ การแจงสภาพกาณที่ต่ํา
กวามาตรฐานดานความปลอดภัย และขอเสนอแนะของ
กรรมการ 


